

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง  
วันที่: ศุกร์ 16 กันยายน 2565  
ปีที่: 32 ฉบับที่: 11615  
Col.Inch: 39.89 Ad Value: 47,868  
คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

หน้า: 7(ซ้าย)  
PRValue (x3): 143,604  
คลิป: ขาว-ดำ



mail : ks1letter@gmail.com

ด้วยความเคารพ

คลองสอง

ตอบ คลองสอง

สภาพโลกร้อน อากาศแปรปรวน ทำให้พายุฝนถล่มหนัก เป็นกันทั่วโลก สำหรับบ้านเรายังไม่สาหัสถึงขั้นปี 2554 แต่ความผิดพลาดบกพร่อง เช่น เครื่องสูบน้ำเสียไป 10 เครื่อง ไม่ควรเกิดขึ้น ยังดีที่ชาวปทุมธานีได้พล.ต.ท.กำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นนายกอบจ. เกะติดปัญหา ประสานงาน จนกรมชลประทานเร่งซ่อมทำให้ใช้ได้เต็มกำลังในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม การที่กระบวนกรระบายน้ำต้องร่วมกัน กับหลายๆ จังหวัด จำเป็นต้องระดับรัฐบาลลงมาช่วยจัดการ แต่ตอนนี้รัฐบาลอยู่ในช่วงเตียงปัญหาเก้าอี้ยากๆ ท้องถิ่นจึง ต้องเร่งทำงานกันเอง

## ปัญหาการก่อสร้างถนนสาย 228

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ถนนสาย 228 หนองบัวลำภู-อุ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู มีการปรับปรุงก่อสร้างขยายเส้นทางตลอดสาย ระยะทาง ประมาณ 30 กิโลเมตร แต่การวางแผนจัดการจราจรในเส้นทางระหว่างการก่อสร้างยังมีปัญหา ทำให้ขยับขยายพาหนะลำบาก เริ่มจากป้ายแจ้งเตือนไม่พอเพียง ที่สำคัญกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอเช่นกัน มีแต่ไฟกะพริบบางจุดเป็นช่วงๆ บอกทาง สีสะท้อนแสงแบริเออร์และป้ายเริ่มไม่ชัดเจน ผู้ที่มาจากต่างถิ่นจะไม่ชำนาญเส้นทาง โดยเฉพาะเวลากลางคืน ทางหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จะได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ขับขีต่างถิ่นเป็นประจำในเรื่องของยางแตก ยางรั่ว ล้อแม็กซ์แตก ผู้ใช้รถใช้ถนนจะเรียกถนนเส้นนี้ว่า “ถนนสายโหด”

ศักดิ์ชัย

ตอบ คุณศักดิ์ชัย

ข้อร้องเรียนของคุณคงต้องส่งต่อไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยจัดการด้านจราจรระหว่างที่กำลังปรับปรุงขยายเส้นทาง ถนนสายนี้ เรื่องป้ายแจ้งเตือน ไฟส่องสว่าง สะท้อนแสงต่างๆ เพราะมีข่าวอุบัติเหตุบนถนนสายนี้จริง ควรหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีก

เรียน บ.ก.ข่าวสด

เหตุน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ไปในตำบลประชานิธิย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่เหมือนกับปี 2554 เท่าที่ผมทราบในปัจจุบันนี้แต่ละเขื่อนไม่ได้ล้น เขื่อนแต่ละแห่งยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก ส่วนคลองต่างๆ ทางอบจ.ปทุมธานีก็ขุดลอกเก็บกวาดผักตบชวาตลอด เพียงแต่ว่าปีนี้พายุเข้ามาหลายลูกติดๆกัน น้ำฝนมาก ยังต้องรับน้ำจากนครนายก คลองระพีพัฒน์ อูษยา และเขตกทม. ทั้งสายใหม่ คอนเมืองหลักหก ทำให้คลองสายหลัก คลองรังสิตประยูรศักดิ์ น้ำเต็มเอ่อล้นตลิ่ง ที่สำคัญเครื่องสูบน้ำทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างบริเวณสถานีสูบน้ำกิ่งฉวางรปากคลองรังสิต ถนนสายซ่อมสร้าง เครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง แต่ใช้ได้ 10 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการพร่องน้ำ ทำให้น้ำเอ่อล้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์จนเข้าท่วมพื้นที่อาศัยของประชาชน สร้างความเดือดร้อน แลรังสิตจะมีร้านค้าจำนวนมาก สินค้าต่างๆเสียหายจนน้ำ ขนของขึ้นไม่ทัน รวมไปถึงประชาชนหลายพันหลังคาเรือน ข้าวของเครื่องใช้เสียหาย ความเครียดของชาวบ้านไม่ต่างกับปี 2554 เพราะมีความเสียหายเหมือนกันหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำควรจะกวดขันดูแลเครื่องสูบน้ำให้พร้อมที่จะทำงานมากกว่านี้ ที่ผ่านมามีทั้งกทม., ปทุมธานี, นนทบุรี, นครนายก และสมุทรปราการ เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมใหญ่กันมาแล้ว จึงอยากทราบว่าหลังจากมีประสบการณ์ความเสียหายระดับชาติกันมาแล้ว ตั้งทีมงานเพื่อประสานงานหรือมีแผนงานร่วมกันหรือไม่ น้ำท่วมขนาดนี้ลำพังหน่วยงานท้องถิ่นเกินอำนาจ เพราะเป็นพื้นที่ติดต่อกันหลายหน่วยงาน ดังนั้น ต้องมีหน่วยงานที่อยู่เหนือกว่าคอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงประสานสืบทศเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดี